



Form sa Pagpuri/Reklamo ng Mamamayan

Nakatuon ang New Jersey State Police (Pulisya ng Estado ng New Jersey) sa pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo ng pulisya sa mga tao sa Estadong ito at sa sinumang maaaring bumisita sa Estado ng New Jersey. Mahalaga ang iyong papuri o reklamo sa New Jersey State Police.

1 Para magbigay-daan sa amin na tugunan ang iyong papuri o reklamo, pakibigay ang iyong pagkakakilanlan sa espasyo sa ibaba para tulungan kaming personal na makipag-ugnayan sa iyo.

IYONG PANGALAN	TELEPONO SA BAHAY	TELEPONO SA TRABAHO
ADDRESS NG BAHAY – NUMERO AT KALSADA	LUNGSOD	ESTADO ZIP CODE

2 Para simulan ang proseso ng pagtukoy sa (mga) miyembro ng New Jersey State Police na tinutukoy mo, mahalagang maging espesipiko hangga't maaari sa iyong paglalarawan ng (mga) miyembro. Makakatulong sa Intake Unit (Yunit sa Pagtanggap) ng Office of Professional Standards (Tanggapan ng Mga Propesyonal na Pamantayan) ang impormasyong ibibigay mo para sa pagtugon sa isyu ng iyong mga alalahanin.

PANGALAN NG PULIS NG ESTADO (TROOPER)	BADGE #	PANGALAN NG PULIS NG ESTADO (TROOPER)	BADGE #
NUMERO NG SASAKYAN NG TROOP	# NG PLAKA NG SASAKYAN NG TROOP	IBA PANG PAGLALARAWAN	

3 Mangyaring magbigay ng maikling paglalarawan ng (mga) pangyayari na naging dahilan para ilapit mo sa amin ang isyung ito, kasama ang oras, petsa, at lokasyon.

Para sa iyong kaginhawaan, may tatlong kopya ang form na ito. Ang kopya sa pinakailalim ay para sa iyong tala at sanggunian sa hinaharap kapag nakipag-ugnayan sa iyo ang Office of Professional Standards. Para gawing pormal ang iyong papuri o reklamo, maaari mong personal na iabot ang form na ito sa tao sa front desk ng anumang State Police Facility (Pasilidad ng Pulisya ng Estado), o ipadala ito sa:

**New Jersey State Police
Office of Professional Standards
Intake Unit
P.O. Box 7068
West Trenton, NJ 08628-0068**

O

**Office of the Attorney General
Office of Law Enforcement Professional Standards
Department of Law & Public Safety
P.O. Box 080
Trenton, NJ 08625**

O kaya, maaari kang tumawag sa Walang Toll na Hotline ng Office of Professional Standards sa 1-877-253-4125, mag-fax sa 1-609-882-2033, o mag-email sa OPSIntakeUnit@njsp.org. Makikipag-ugnayan sa iyo ang miyembro ng Office of Professional Standards para gawing pormal ang iyong pakikipag-ugnayan sa loob ng sampung araw ng negosyo. Maaari mo ring bisitahin ang njsp.org para sa Civilian Complaint Information Sheet (Dokumento ng Impormasyon Tungkol sa Reklamo ng Sibilyan) at mga karagdagang wika.

Ang mga karagdagang wika ay makikita sa njsp.org